



ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่ จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การรับสมัครเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน ๒ คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ก)

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถนำตัวอย่างผลงานการส่งเสริมการตลาด Online ผลิตภัณฑ์ OTO และชุมชนท่องเที่ยวพร้อมแนบ Link ผลงาน ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลรายการ Catalog ผลิตภัณฑ์ OTO พร้อมแนบ Link ผลงาน ตัวอย่างการจัดทำ Video Clip ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ OTO ไม่เกิน ๒ นาที พร้อมแนบ Link ผลงาน มานำเสนอในวันสัมภาษณ์ได้

๔. หากผู้ใดไม่มามีรายงานตัวเพื่อเข้ารับคัดเลือกความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือปรากฏภายหลังว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ และได้เข้ารับการคัดเลือกความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งไปแล้ว ก็จะไม่มีการแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) โดยให้มามีรายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางกชพร ปริบุญนง)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
แนบท้ายประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขประจำตัวสอบ

๐๐๐๑

๐๐๐๒

ชื่อ-สกุล

นายธีวินท์ อุดมศักดิ์

นางสาวมัลลิกา แก้วงาม